

ประจำวันที 13-19 เมษายน 2559

'พาณิชย์' จี้จีนเร่งถกสัญญาขายข้าวจีทูจี

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้ส่งหนังสือไปยังรัฐวิสาหกิจผู้นำเข้าข้าวของจีน หรือ คอฟโก เพื่อเร่งให้มีการเจรจาตกลงราคาซื้อข้าวจากไทยตามสัญญาที่ได้ลงนามกันไว้ 1 ล้านตัน โดยหนังสือระบุถึงความสำคัญของสัญญาดังกล่าวว่าเป็นข้อตกลงที่ดำเนินการภายใต้ความเห็นชอบของผู้นำทั้งสองประเทศ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง และที่สำคัญการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการก่อสร้างที่เปลี่ยนไปแต่ไทยยังคงใช้ เทคโนโลยีจากจีนซึ่งเป็นแนวทางที่ไทยต้องการคงความสัมพันธ์ที่ดีของสอง ประเทศไว้ เบื้องต้นคาดว่า เมื่อจีนพิจารณาหนังสือแล้ว น่าจะกำหนดเวลาเจรจาซื้อขายข้าวสำหรับ 1 แสนตันแรกได้เร็วๆ นี้

“ขณะนี้ยังไม่ได้รับหนังสือจากกระทรวงการคลังเรื่องข้อสรุปตัวเลขและวิธีการ ดำเนินการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากข้าราชการและนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับ การขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับจีน หากได้รับหนังสือแล้วจะเร่งดำเนินการทันที ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ในฐานะผู้เสียหายจะต้องเป็นผู้ดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรณีดังกล่าวและพร้อมดำเนินการตามความเห็นของกระทรวงการคลังแต่ขณะนี้ ต้องรอหนังสือยืนยันที่ชัดเจนก่อน” น.ส.ชุติมา กล่าว

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

คอฟโกจ่ายเบี่ยง จีทูจีข้าว 1 ล้านตัน

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัท คอฟโก ซึ่งเป็นหน่วยงานนำเข้าข้าวของรัฐบาลจีน ยังไม่กำหนดวันเวลาที่เจรจารายละเอียดซื้อข้าวจากรัฐบาลไทย หลังจากตัวแทนรัฐบาลไทยและจีนได้ลงนามสัญญาซื้อขายข้าว (เอ็มโอยู) 1 ล้านตันแรกในช่วงต้นเดือน ธ.ค. 2558 และมีแผนส่งมอบข้าวให้แล้วเสร็จภายในปี 2559 โดยจะส่งมอบเดือนละ 1 แสนตัน ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุที่จีนยังไม่ตกลงเจรจายละเอียดซื้อข้าวล็อตนี้ เนื่องจากรัฐบาลไทยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุนรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา โดยรัฐบาลไทยจะลงทุนเองจากเดิมที่เป็นการร่วมลงทุน

เดิมที่กำหนดที่จะเจรจายละเอียดเรื่องราคาข้าวล็อต 1 ล้านตัน โดย 1 แสนตันจะเจรจาช่วงเดือน มี.ค. ซึ่งจีนได้มีการปฏิเสธต่อรองราคาซื้อขายกันมาหลายครั้ง และยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมาตกลงรายละเอียดกันได้เมื่อไหร่ ซึ่งเมื่อไม่มีการตกลงกันเรื่องราคา แม้จะมีการลงนามซื้อขายกันไปแล้ว ไทยก็ไม่สามารถส่งมอบข้าวให้กับจีนได้ แหล่งข่าวเปิดเผย

แหล่งข่าวระบุว่า ในเดือน เม.ย.นี้ ไทยและจีนจะจัดประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการลงทุนรถไฟความเร็วสูง ซึ่งต้องติดตามว่าจะมีการหารือในประเด็นเรื่องการซื้อสินค้าเกษตรจากไทยหรือไม่

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าผู้ส่งออกข้าวไม่ชำระค่าข้าวให้กับโรงสีมูลค่า 1,000 ล้านบาท ว่า สมาคมพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการดำเนินคดี รวมถึงการส่งมอบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ให้กับโรงสีในกรณีที่ผู้สร้างความเสียหายเป็นสมาชิกของสมาคม แต่ทาง

ผู้เสียหายไม่ว่าจะเป็นโรงสี หรือ หยก (ตัวแทนขายข้าว) จะต้องมียุทธศาสตร์การฟ้องร้องที่ชัดเจน เพราะสมาคมไม่สามารถนำข้อมูลสมาชิกไปเผยแพร่หากไม่มีความจำเป็น เนื่องจากอาจถูกฟ้องร้องจากสมาชิกรายนั้นได้

ระบบการค้าข้าวเป็นการค้าเสรี ซึ่งสมาคมจะทำหน้าที่ในการดูแลสมาชิกและอำนวยความสะดวกทางการค้าเท่านั้น ไม่สามารถเข้าไปบังคับสมาชิกใดๆ ได้ เพราะการเป็นสมาชิกทำได้โดยสมัครใจหากสมาชิกไม่ต้องการอยู่ในสมาคมก็สามารถลาออก และยังสามารถค้าได้ตามปกติ เช่นเดียวกับที่โรงสีหลายรายที่ไม่เป็นสมาชิกแต่ก็ยังเป็นผู้ส่งออกได้ นายเจริญ กล่าว

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า กรณีการผิดชำระค่าข้าวเกิดขึ้นหลังจากการประชุมวาระพิเศษของสมาชิกรัฐสภาโรงสีข้าวไทย โดยสมาคมเตรียมทำหนังสือถึง ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้ามาแก้ปัญหาและไกล่เกลี่ยกรณีโรงสีกว่า 20 ราย ถูกหยงและผู้ส่งออกไม่จ่ายเงินค่าข้าว 1,000 ล้านบาท จนทำให้โรงสีหลายรายประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง บางรายต้องปิดกิจการชั่วคราว โดยการค้าข้าวส่วนใหญ่ใช้ระบบการเชื่อใจ มักไม่มีหลักฐานซื้อขายที่ชัดเจน

ที่มา โพสต์ทูเดย์

ส.ผู้ส่งออกร่วมมือโรงสีแก้ปัญหาคดีโกงค่าข้าว

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าวว่าผู้ส่งออกข้าวไม่ชำระค่าข้าวให้กับโรงสีตามที่ได้ตกลงกันไว้ นั้นสมาคมฯ ร่วมมือกับโรงสีและผู้เสียหายในการดำเนินคดี รวมถึงการส่งมอบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ให้กรณีผู้สร้างความเสียหายเป็นสมาชิกรัฐสภา แต่ผู้เสียหายไม่ว่าจะเป็นโรงสี หรือ หยก (ตัวแทนขายข้าว) จะต้องมียุทธศาสตร์การฟ้องร้องดำเนินคดีที่ชัดเจน เพราะสมาคมฯ จะไม่สามารถนำข้อมูลสมาชิกไปเผยแพร่หากไม่มีความจำเป็น เพราะอาจถูกฟ้องร้องจากสมาชิกรายนั้นๆ ได้

อย่างไรก็ตามระบบการค้าข้าวเป็นรูปแบบการค้าเสรีที่สมาคมฯ ซึ่งทำหน้าที่ในการดูแลสมาชิกและอำนวยความสะดวกทางการค้าเท่านั้น ไม่สามารถเข้าไปบังคับสมาชิกใดๆ ได้ เพราะการเป็นสมาชิกทำได้โดยสมัครใจหากสมาชิกไม่ต้องการร่วมกับสมาคมต่อก็สามารถลาออกและยังสามารถค้าได้ตามปกติเช่นเดียวกับที่โรงสีหลายรายที่เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้ส่งออกก็สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องเป็นสมาชิกรัฐสภาผู้ส่งออกข้าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้สมาชิกรัฐสภาโรงสีข้าวไทยเตรียมทำหนังสือถึง ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้ามาแก้ปัญหาและไกล่เกลี่ยกรณีโรงสีกว่า 20 ราย ทั้งที่มีการร้องเรียนและไม่ได้ร้องเรียนถูกหยง (นายหน้าค้าข้าว) และผู้ส่งออกไม่จ่ายเงินค่าข้าวประมาณ 1,000 ล้านบาท จนทำให้โรงสีหลายรายประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง และบางรายต้องปิดกิจการชั่วคราว เนื่องจากการค้าข้าวส่วนใหญ่ โรงสี ผู้ส่งออก และหยงจะใช้ระบบการเชื่อใจมาตั้งแต่อดีต ทำให้การซื้อขายบางรายไม่มีหลักฐานและเอกสารในการซื้อขายที่ชัดเจน

ที่มา เดลินิวส์

ชาวนาไม่มีข้าวเปลือกมาจำหน่ายแล้ว! 800โรงสีปิดตัว

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ เลขาธิการสมาชิกรัฐสภาโรงสีข้าวไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ โรงสีประมาณ 700-800 แห่ง จาก ทั้งหมด 1,500-1,600 แห่งทั่วประเทศ หรือประมาณ 50-60% ได้หยุดกิจการไปแล้วเป็นการชั่วคราว เนื่องจากปัญหา ภัยแล้ง ที่ทำให้ปริมาณข้าวเปลือกที่นำมา จำหน่ายให้โรงสีมีน้อย หรือแทบไม่มีเลย ซึ่งโรงสีหลาย

แห่งไม่มีข้าวเปลือกมานาน 5-6 เดือนแล้ว จึงทำให้โรงสีขาดรายได้ และทำให้เกิดปัญหาขาดสภาพคล่อง รายจ่ายมีมากกว่ารายรับทั้งต้องจ้างพนักงาน จ่ายค่าสินเชื่อกู้เงินกู้และอื่นๆ เฉลี่ยเดือนละ 1 ล้านบาทต่อราย

"โรงสีอาจต้องหยุดกิจการชั่วคราว ไปจนพ้นช่วงหน้าแล้ง จึงจะกลับมาดำเนินกิจการเหมือนเดิม เพราะชาวนาจะกลับมาปลูกข้าวได้เหมือนเดิม ส่วนโรงสีที่มีสภาพคล่องอยู่หรือมีข้าวในโรงสี ก็สามารถดีนร่นต่อเพื่อให้มีรายได้ต่อไป" นายเกรียงศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้ โรงสีหลายรายได้หาแนวทาง ในการสร้างรายได้ในช่วงภัยแล้ง เช่น การหันมาส่งออกข้าว โดยมีการประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล หรือใช้ข้าวในสต็อกของโรงสี โดยในปี 2558 โรงสี สามารถส่งออกข้าวได้ถึง 1.3 ล้านตัน ขณะเดียวกันโรงสีมีการพัฒนาตนเองไปเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยเฉพาะรุ่นลูกหลานที่จบการศึกษาในระดับสูงๆ ได้มีการพัฒนากิจการให้มีรายได้ที่หลากหลาย และหลายช่องทาง เช่น พัฒนาข้าวที่มีอยู่ แปรรูปเป็นสินค้าโอท็อป เพื่อสร้างสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และนำไปจำหน่ายตาม ตลาดต่างๆ ซึ่งก็สามารถสร้างรายได้แก่โรงสี

นอกจากนี้ทางโรงสีต้องการให้สถาบันการเงินให้ความสำคัญในการให้สินเชื่อลูกค้าเก่าๆ เพราะตอนนี้โรงสีหลายรายก็มีปัญหาการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เนื่องจากสถาบันการเงิน มองว่าธุรกิจของโรงสีบางรายไม่มีอนาคต หรือมองว่าเป็นธุรกิจที่ไม่โดดเด่น จึงไม่อนุมัติสินค้า แต่อย่างไรก็ตามโรงสีเชื่อว่าหากสถานการณ์ดีขึ้นก็จะสามารถสร้างรายได้เหมือนเดิม ขณะเดียวกันทางสมาคมฯก็ได้มีการแนะนำให้สมาชิกให้มีการระมัดระวังมากขึ้นในการทำสัญญาทางการค้าโดยเฉพาะเรื่องของเอกสาร เพราะไม่ต้องการให้เหตุการณ์แบบนี้เหมือนที่ผ่านมา

"แต่เดิมเจ้าของโรงสีจะมีรายได้จากการสีข้าว และขายข้าวที่ซื้อมาจากชาวนาเป็นหลัก และการทำการค้าก็ใช้ ระบบแบบเชื่อใจกันซึ่งบางรายก็ถูกเบี้ยวหนี้ จากทยง (นายหน้าค้าข้าว) และผู้ส่งออก เพราะหลักฐานการขายส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ผู้ส่งออก ส่วนโรงสีก็รับเงินจากการขายข้าวเท่านั้น" นายเกรียงศักดิ์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในปี 2559 ทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดว่า ไทย จะส่งออกข้าวได้ 9 ล้านตัน มูลค่า 4,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมองว่าทิศทางการส่งออกข้าวไทยจะเป็นขาขึ้น เพราะผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว โดยตลาดเอเซียมีความต้องการนำเข้าข้าวมากขึ้น จากปรากฏการณ์เอลนีโญ และภัยแล้ง ทำให้ข้าวลดลง ซึ่งกระทรวงเกษตรสหรัฐ คาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวโลกปีนี้ อยู่ที่ 469.32 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อน 1.9%

โดยในปี 2559 กระทรวงพาณิชย์ จะพยายามขยายตลาดและรักษาส่วนแบ่ง ตลาดข้าวเอาไว้ ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้ไทย กลับมาเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ได้ ส่วนการ ส่งออกข้าวในปี 2558 ไทยส่งออกข้าวได้ 9.8 ล้านตัน ลดลง 10.7% เพราะเศรษฐกิจ ที่ซบเซา กำลังซื้อของประเทศผู้ซื้อหลายราย ที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมัน ก็ลดลง โดยไทยส่งออกเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจาก อินเดีย ที่ส่งออกข้าวได้ 10.23 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการ ส่งออกข้าว คือ ภัยแล้งที่ส่งผลต่อผลผลิตข้าว ให้ลดลง และเศรษฐกิจโลกที่ยังซบเซา ทำให้ กำลังซื้อของประเทศผู้นำเข้าข้าวลดลง มีการหันไปพึ่งพาผลผลิตในประเทศแทน

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ขงขายข้าว โกดังเดียวหลายราคา

น.ส.ชุตินา บุญยประภัสร์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จะเสนอรอบแนวทางการระบายข้าวสารที่เหลือในสต็อกรัฐ 12.5 ล้านตัน ให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พิจารณาในวันที่ 25 เม.ย.นี้ โดยจะยกเลิกการประมูล

ขายข้าวเป็นการทั่วไปแบบยกโกดังราคาเดียว เป็นเปิดประมูลเป็นการทั่วไปให้ผู้สนใจทั้งผู้ส่งออก โรงสี และภาคอุตสาหกรรมเหมือนเดิม แต่ข้าวในแต่ละโกดังจะมีหลายราคา

จะเสนอให้ นบข.พิจารณาแนวทางเปิดประมูลข้าวแบบยกโกดังเหมือนเดิม แต่ข้าวหนึ่งโกดังจะมีหลายราคา เพื่อให้สะท้อนมูลค่าข้าวที่มีอยู่จริงและรัฐไม่เสียประโยชน์ เนื่องจากแต่ละโกดังมีข้าวหลายชนิดและคุณภาพไม่เท่ากัน เช่น ข้าวหอมมะลิที่ปนกับข้าวขาว ปลายข้าวที่ไปอยู่กับข้าวท่อน ข้าวใหม่ปนข้าวเก่า และข้าวเสื่อมปนกับข้าวดี จากเดิมที่ให้ประมูลข้าวยกคลังแบบราคาเดียว น.ส.ชุตินา กล่าว

น.ส.ชุตินา ระบุว่า กระทรวงได้ยกเลิกแนวทางการขายข้าวในสต็อกตรงให้กับผู้ซื้อข้าวที่มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศแล้ว เพราะที่ผ่านมาสามารถขายข้าวตามแนวทางนี้ได้เพียง 5.9 หมื่นตันเท่านั้น และยังต้องใช้เวลาในการเจรจาต่อรองราคากันนานมาก ส่วนการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) 1 ล้านตัน ให้เงินนั้น ยังอยู่ระหว่างการเจรจายละเอียดเรื่องราคา

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับแนวทางการขายข้าวแบบหนึ่งโกดังหลายราคา เพราะจะทำให้ยุ่งยากในการซื้อขาย และทำให้ผู้ซื้อสนใจน้อยลง

อยากให้มีการคำนวณราคาข้าวเฉลี่ยที่เหมาะสมในแต่ละโกดังมาใช้เป็นราคารฐานในการประมูล เพื่อให้ผู้ซื้อที่เป็นมืออาชีพสามารถตัดสินใจได้ว่าราคาที่เหมาะสมในแต่ละคลังควรเป็นเท่าใด รวมทั้งการเปิดให้ผู้ซื้อได้ดูสภาพข้าวก่อนร่วมประมูลก่อนเสนอว่าจะเสนอซื้อราคาเท่าใด นายเจริญ กล่าว

ที่มา โพสต์ทูเดย์

ผู้ส่งออกข้าวมั่นใจรัฐเดินถูกทางผู้ส่งออกข้าวมั่นใจรัฐเดินถูกทาง

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า แนวทางที่หน่วยงานภาครัฐและผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลกำหนดแผนเดินหน้านำทัพและดึงภาคเอกชนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งภาคการเกษตรโดยเฉพาะสินค้าข้าวออกมาเจาะตลาดและประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในหลายประเทศทั่วโลกกว่า 1 ปีที่ผ่านมา เพื่อเรียกความเชื่อมั่นหลังข้าวไทยมีราคาแพงจนทำให้คู่ค้าข้าวไทยหันไปสั่งซื้อจากประเทศอื่นแทนและอีกหลายสาเหตุ นั้น เอกชนเห็นด้วยที่จะออกมาประชาสัมพันธ์เพื่อเรียกความเชื่อมั่นหลายประเทศให้กลับมาสั่งซื้อข้าวไทยใหม่ โดยผู้ส่งออกข้าวพร้อมสนับสนุนและจะร่วมเดินหน้ากับภาครัฐอย่างเต็มที่

โดยจากการที่ร่วมคณะผู้บริหารทั้งนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ไปหลายประเทศและล่าสุดในตลาดฮ่องกง โดยหลายประเทศมีเสียงตอบรับที่จะกลับมาสั่งซื้อข้าวไทยดีขึ้น โดยเฉพาะตลาดสำคัญ เช่น จีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศ แต่ประเทศที่ต้องเร่งออกไปประชาสัมพันธ์ คือ กลุ่มลูกค้าตะวันออกกลางและตลาดแอฟริกา ซึ่งเป็นตลาดข้าวขาวและข้าวหนึ่งสำคัญของไทย โดยตลาดเหล่านี้หันไปสั่งซื้อข้าวจากเวียดนาม เพราะมีราคาถูกกว่าไทยหลายสิบล้านเหรียญ ในช่วงที่ผ่านมา หากไทยดึงตลาดเหล่านี้กลับมาได้จะเป็นประโยชน์ต่อไทยอย่างมาก จึงอยากให้หน่วยงานภาครัฐวางแผนเดินหน้าออกไปสร้างความมั่นใจในตลาดประเทศ ดังกล่าวให้มากขึ้น และเชื่อมั่นว่าเป้าหมายการส่งออกข้าวไทยปีนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า 9-9.5 ล้านตันแน่นอน

"ผู้ส่งออกข้าวไทยโดยรวมไม่ได้กังวลต่อปัญหาเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่จนนำมาทำให้หลายประเทศชะลอคำสั่งซื้อข้าวไทย สินค้าข้าวแตกต่างจากสินค้าแฟชั่น เนื่องจากหากเศรษฐกิจไม่ดีจะชะลอการซื้อ

สินค้าที่ไม่จำเป็นลง โดยคนยังจำเป็นต้องบริโภคข้าวหรือทานอาหารกันเป็นประจำ จึงคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสของ ประเทศที่ผลิตอาหารป้อนชาวโลกผลักดันสินค้าอาหารไปยังประเทศที่มีความต้องการได้มากขึ้น" นายเจริญ กล่าว

ส่วนผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งนั้น อาจทำให้ปริมาณผลผลิตข้าวได้รับผลกระทบบ้าง แต่เชื่อว่าจะไม่ มากแม้ว่าจะมีความต้องการเพิ่มขึ้น ดังนั้น การลดพื้นที่เพาะปลูกข้าวและหันมาปลูกข้าวเน้นคุณภาพมากกว่า ปริมาณ ทำให้สินค้าข้าวไทยทำตลาดได้ดีและมีมูลค่าสูงขึ้นได้ แต่ยอมรับข้าวหอมมะลิไทยมีความหลากหลายและ หลายพันธุ์ด้วยกัน ทำให้ยกระดับราคาข้าวหอมค่อนข้างลำบากและการที่ภาครัฐยอมให้มีการเจือปนข้าวหอมมะลิ แต่ให้คงมาตรฐานต้องเป็นข้าวหอมมะลิแท้ไม่น้อยกว่า 92 เปอร์เซ็นต์ โดยนำข้าวหอมปทุมธานี ข้าวหอมจังหวัด ต่างๆ มาเจือปนได้ แต่ต้องได้มาตรฐานนั้นภาคเอกชนเห็นด้วยที่ให้มีการเจือปนแต่มาตรฐานต้องเท่าเดิม ถือเป็น ทางเลือกให้กับผู้บริโภคลดปัญหาข้าวไม่ได้มาตรฐานหลังจากที่มีการนำไปปลอมปนปลายทาง ซึ่งต้นทางมีการ กำหนดและเจือปนไว้อย่างถูกต้อง เชื่อว่าจะสะดวกต่อการนำไปบริโภคและเป็นสินค้าข้าวได้ตามมาตรฐานของไทย ผู้บริโภคจะได้รับสินค้าดีและมีคุณค่าต่อการบริโภค ถือเป็นสร้างความเชื่อถือให้สินค้าข้าวไทยเอกชนพร้อมสนับสนุน เรื่องนี้อย่างเต็มที่

ที่มา หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

~~~~~

## เวียดนาม

รัฐบาลเวียดนามคาดว่าในช่วงครึ่งแรกของปีนี้จะส่งออกข้าวได้ประมาณ 3 ล้านตัน (ยังไม่นับรวมตัวเลข การส่งออกข้าวอย่างไม่เป็นทางการตามแนวชายแดน) เพิ่มขึ้นประมาณ 12% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากมี การส่งออกข้าวไปยังประเทศจีน และประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น ท่ามกลางภาวะที่ผลผลิตข้าวมี แนวโน้มลดลง

ขณะที่ สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) คาดว่าในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ จะมีการส่งออกข้าว ประมาณ 1.6 ล้านตัน ลดลงประมาณ 200,000 ตัน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ประมาณ 1.8 ล้านตัน เนื่องจากคาดว่า พื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวเพื่อการส่งออกที่สำคัญจะได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง และน้ำเค็มรุกเข้าพื้นที่ทางการเกษตรซึ่งทำให้ผลผลิตข้าวมีแนวโน้มลดลงทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

ทั้งนี้ในช่วงไตรมาสแรกของปี ผู้ส่งออกได้ส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 1.59 ล้านตันเพิ่มขึ้นประมาณ 42% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากในช่วงไตรมาสแรกมีการส่งมอบข้าวตามสัญญาแบบรัฐต่อรัฐให้กับประเทศ อินโดนีเซียประมาณ 1 ล้านตัน และฟิลิปปินส์ประมาณ 450,000 ตัน ขณะเดียวกันก็มีการส่งออกไปยังประเทศจีน จำนวนมากเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามจากการที่ในช่วงนี้ราคาข้าวของเวียดนามยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับ ประเทศคู่แข่งทั้งไทยและอินเดียจึงอาจทำให้เวียดนามสูญเสียความสามารถทางการแข่งขันในช่วงนี้ไป ซึ่งในขณะนี้ ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนามอยู่ที่ประมาณ 370 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวขาว 5% ของไทยและ อินเดียอยู่ที่ระดับประมาณ 375 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-14 เมษายน 2559 มีจำนวน 104,517 ตัน มูลค่า 48.421 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 56.2% และมูลค่าลดลง 46.5% เมื่อ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 238,582 ตัน มูลค่า 90.589 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB) ขณะที่การ ส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 มกราคม -14 เมษายน 2559 มีจำนวน 1.531 ล้านตัน มูลค่า 625.179 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

(FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 33.8% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 32.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 1.144 ล้านตัน มูลค่า 472.805 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เวียดนามส่งออกข้าวปริมาณ 451,927 ตัน โดยตลาดส่งออกที่สำคัญในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ประกอบด้วย ตลาดเอเชียจำนวน 400,269 ตัน ตลาดแอฟริกาจำนวน 10,534 ตัน ตลาดอเมริกาจำนวน 33,123 ตัน ตลาดยุโรปและเครือรัฐเอกราช (Europe and CIS countries) จำนวน 1,654 ตัน และตลาดออสเตรเลียจำนวน 6,347 ตัน ทั้งนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เวียดนามส่งออกข้าวขาว 15% จำนวน 186,134 ตัน ข้าวขาว 5% จำนวน 97,586 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 70,055 ตัน ข้าวหอม (Jasmine rice) 48,434 ตัน ข้าวเหนียว 37,218 ตัน ข้าวขาว 10%, 100% และข้าวชนิดอื่นๆรวมจำนวน 12,500 ตัน

สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า เวียดนามต้องต่อสู้กับภัยแล้งและการรुक้าของน้ำเค็มที่เลวร้ายที่สุดในรอบ 90 ปี ในเขตที่ราบลุ่มปากแม่น้ำโขง อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและปรากฏการณ์เอลนีโญที่นำความร้อนและความแห้งแล้งมาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งภัยพิบัติได้ชะลอการเติบโตของภาคเกษตรกรรมของเวียดนามในช่วงไตรมาสแรก ทำให้ผลผลิตข้าวในพื้นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำลดลง ขณะเดียวกันราคาส่งออกข้าวก็ปรับตัวสูงสุดในรอบ 5 เดือน ในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งการที่ราคาข้าวปรับสูงขึ้นทำให้เวียดนามสูญเสียความสามารถในการแข่งขันและส่วนแบ่งตลาดในช่วงเวลาอันใกล้

นักวิจัยสินค้าทางการเกษตรจาก BMI (BMI Research) ระบุว่าผลผลิตข้าวของเวียดนามอาจลดลง 0.5% ในปีนี้ นับเป็นการลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553/2554 ที่ 28 ล้านตัน เนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้งและรัฐบาลวางแผนที่จะเปลี่ยนจากการปลูกข้าวไปเป็นการปลูกข้าวโพด

นายเล แอ้ง ต่วน (Le Anh Tuan) รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเกิ่นเทอ (deputy head, Research Institute for Climate Change under Can Tho university) กล่าวว่า เวียดนามควรเดินตามรอยไทย ในการปรับโครงสร้างการปลูกข้าว ด้วยการลดพื้นที่เพาะปลูกและเปลี่ยนปลูกพืชอื่นๆ ที่ใช้น้ำน้อย และนักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ควรประเมินทิศทางสำหรับพื้นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำ และไม่ควรแข่งผลิตข้าว

[ที่มา Oryza.com](http://Oryza.com)

## **กัมพูชา**

สำนักงานบริการพิธีการส่งออกข้าว (The Secretariat of One Window Service for Rice Export; SOWS-REF) รายงานว่าในเดือนมีนาคม 2559 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าว 66,275 ตัน เพิ่มขึ้น 27.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 51,912 ตัน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา แต่ลดลง 14.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 75,867 ตัน ในเดือนมีนาคม 2558 สำหรับชนิดข้าวที่กัมพูชาส่งออกในเดือนมีนาคม 2559 ประกอบด้วย ข้าวหอมในกลุ่ม Jasmine Rice (PML/PRD) จำนวน 17,612 ตัน ข้าวหอมชนิดอื่นๆ (Fragrant rice) เช่น Senkraob, Neangsauey, Neang Malis, Somaly, Jasmine organic rice จำนวนรวม 8,533 ตัน ข้าวขาว (long grain white rice) และข้าวขาวชนิดพิเศษ (Premium long grain) จำนวนรวม 33,988 ตัน ข้าวเนื่อง (long grain parboiled) จำนวน 6,142 ตัน

ในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-มีนาคม 2559) กัมพูชาส่งออกข้าวรวม 162,220 ตัน เพิ่มขึ้น 8.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 149,464 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับชนิดข้าวที่กัมพูชาส่งออกในช่วง 3 เดือนแรกประกอบด้วย ข้าวหอมในกลุ่ม Jasmine Rice (PML/PRD) จำนวน 45,913 ตัน ข้าวหอมชนิดอื่นๆ (Fragrant rice) เช่น Senkraob, Neangsauey, Neang Malis, Somaly, Jasmine organic rice จำนวนรวม 26,431 ตัน (ข้าวหอมทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วน 44.6% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด) ข้าวขาว (long grain white rice) และข้าวขาวชนิดพิเศษ (Premium long grain) จำนวนรวม 78,109 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 48.2% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด) และข้าวเหนียว (long grain parboiled) จำนวน 11,767 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 7.2% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด)

ทั้งนี้ในเดือนมีนาคม 2559 ที่ผ่านมากัมพูชาส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนจำนวน 16,682 ตัน ประเทศฝรั่งเศส 8,542 ตัน โปแลนด์ 7,428 ตัน เนเธอร์แลนด์ 3,671 ตัน สหราชอาณาจักร 3,370 ตัน สาธารณรัฐเชค 2,805 ตัน เบลเยียม 2,445 ตัน ฮังการี 2,620 ตัน มาเลเซีย 2,208 ตัน เป็นต้น โดยในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-มีนาคม 2559) กัมพูชาส่งออกข้าวไปยัง 47 ประเทศทั่วโลก โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศในภูมิภาคยุโรปและเอเชีย เช่น จีนจำนวน 37,118 ตัน ฝรั่งเศสจำนวน 20,996 ตัน โปแลนด์ 18,212 ตัน เนเธอร์แลนด์ 8,307 ตัน มาเลเซีย 8,210 ตัน สหราชอาณาจักร 7,956 ตัน สาธารณรัฐเชค 6,184 ตัน บรูไน 5,922 ตัน เบลเยียม 5,897 ตัน ฮังการี 5,835 ตัน อิตาลี 5,517 ตัน ฮองกง 1,130 ตัน เป็นต้น

ในปี 2558 กัมพูชาส่งออกข้าวรวม 538,396 ตัน เพิ่มขึ้น 39.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 387,061 ตัน ในปี 2557 โดยตลาดนำเข้าที่สำคัญคือประเทศในภูมิภาคยุโรปและเอเชีย เช่น จีน 116,639 ตัน ฝรั่งเศส 75,257 ตัน โปแลนด์ 58,410 ตัน มาเลเซีย 54,914 ตัน เนเธอร์แลนด์ 58,410 ตัน อิตาลี 24,049 ตัน สาธารณรัฐเชค 22,597 ตัน เบลเยียม 19,921 ตัน สหราชอาณาจักร 18,557 ตัน เยอรมนี 13,076 ตัน สเปน 10,382 ตัน โปรตุเกส 10,312 ตัน สิงคโปร์ 5,587 ตัน บรูไน 2,100 ตัน อินโดนีเซีย 1,000 ตัน เป็นต้น

แม้ว่าภาพรวมการส่งออกข้าวของกัมพูชาในปี 2558 ที่ผ่านมาจะเพิ่มขึ้นถึง 39% เมื่อเทียบกับปี 2557 แต่ด้วยผลกำไรที่ต่ำและรายได้ที่ไม่แน่นอน ในขณะที่ที่ดินมีราคาสูงเพิ่มขึ้น ทำให้ชาวนาในหลายจังหวัดตัดสินใจเลิกอาชีพทำนาและขายที่นาให้แก่นายทุนที่ต้องการซื้อที่ดินเพื่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตในภาคการเกษตรของกัมพูชามีแนวโน้มจะลดลงในอนาคต

นายกิม เสง ประธานสมาคมตัวแทนอสังหาริมทรัพย์และประเมินสินทรัพย์กัมพูชา กล่าวว่า ปีที่ผ่านมาที่ดินบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 และหมายเลข 3 ซึ่งถือได้ว่าเป็นเส้นทางสายเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน มีราคาเพิ่มสูงขึ้นถึง 20-30% ทั้งนี้เป็นผลมาจากมีนักลงทุนจำนวนมากต้องการหาซื้อที่ดินในบริเวณดังกล่าวเพื่อก่อสร้างโรงงานและร้านค้าเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงส่งผลให้ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

นาย เยน ลอน ชาวนาจังหวัดตาแก้ว กล่าวว่า ชาวนาส่วนใหญ่ยากจนบางรายไม่มีแม้วัวควายเป็นของตนเอง ต้องเช่ารถแทรกเตอร์มาใช้ในการทำนา ทำให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้นกว่า 10 เหรียญสหรัฐฯต่อเฮกตาร์บางรายต้องมีหนี้สินเพิ่มขึ้น ประกอบกับในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดตาแก้วประสบปัญหาภัยแล้งมาตลอด ทำให้ผลผลิตที่ได้ตกต่ำไม่คุ้มค่ากับการลงทุนทำนา ในขณะที่ที่ดินในจังหวัดตาแก้วกลับเป็นที่สนใจของนักลงทุนต่างชาติจำนวนมาก ทำให้ราคาที่ดินในบริเวณนี้เพิ่มขึ้นถึง 30 เหรียญสหรัฐฯต่อตารางเมตร จากเดิมที่มีราคาอยู่ที่

ประมาณ 10-20 เหรียญสหรัฐต่อตารางเมตรเท่านั้น จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ชาวนาในจังหวัดตากแก้วหลายราย ยอมตัดสินใจขายที่นา

นางเพ็ญ โสรยา ชาวนาจังหวัดตะบองค่อม ให้ข้อมูลว่า ในช่วงปี 2005-2006 มีนายทุนเข้ามากว้านซื้อ ที่ดินเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ซื้อเพื่อไปทำโรงงานอุตสาหกรรม บางรายซื้อเพื่อเก็งกำไร และบางรายซื้อไปเพื่อนำมาปล่อยให้ชาวนาเช่าเพื่อทำนาในราคาที่สูงมากขึ้น โดยนางเพ็ญ กล่าวเพิ่มเติมว่า เหตุผลหลักที่ชาวนาในจังหวัดยอมขายที่นาเนื่องจากรายได้ที่ได้จากการทำนายน้อยมากและไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ บางรายยากจนมาก ต้องการขายเพื่อนำเงินไปซื้อบ้าน ซื้อรถ ใช้น้ำ หรือเพื่อไปลงทุนประกอบอาชีพอื่นๆ แทน ประกอบกับปัจจุบันในจังหวัดตะบองค่อมมีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น คนวัยรุ่นหนุ่มสาวส่วนใหญ่ไม่นิยมทำนาแต่นิยมทำงานในโรงงานแทนเนื่องจากสบายและได้รับค่าแรงที่สูงและแน่นอนกว่าทำนา

สำหรับในจังหวัดกำแพงเพชร นางอ้อม ปิว ชาวนาในพื้นที่ กล่าวว่า ตลอดช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ชาวนาประสบกับปัญหาภัยแล้งมาโดยตลอด ไม่มีน้ำทำนาและปลูกพืชชนิดใดก็ได้ ดังนั้นเพื่อความอยู่รอดของครอบครัว ชาวนาหลายรายจึงตัดสินใจประกาศขายที่นาทิ้งและเปลี่ยนไปทำงานในโรงงานแทน

จากผลการศึกษาของ ADB ชี้ให้เห็นว่า การจ้างงานในภาคการเกษตรของกัมพูชาลดลงจาก 51% ในปี 2012 มาอยู่ที่ 48.7% ในปี 2013 แต่ในขณะเดียวกันตัวเลขการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมมีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 18.6% เป็น 19.9% จากช่วงเวลาเดียวกัน โดยตัวเลขการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้นนั้น มาจากปัจจัยสำคัญหลักๆ คือ การทำนามีต้นทุนที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีราคาปุ๋ยและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ถูกกว่า ทำให้ชาวกัมพูชาไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับประเทศเพื่อนบ้านได้ และการทำงานในโรงงานฯ ได้ค่าแรงที่แน่นอนและดีกว่าเมื่อเทียบกับการทำนา ประกอบกับราคาที่ดินที่แพงขึ้นหากขายก็จะได้กำไรมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ชาวนาจำนวนมากตัดสินใจเลิกทำนา และมีแนวโน้มว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า แรงงานในภาคเกษตรกรรมของกัมพูชา 40% จะย้ายเข้าสู่แรงงานในภาคอุตสาหกรรมแทน

[ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร](#)

## ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Authority; PSA) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559 มีจำนวนประมาณ 2.674 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับบริโภค 79 วัน น้อยกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 90 วัน) ลดลง 9.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.943 ล้านตันในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.265 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 1.08 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 96.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 550,860 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 40.4% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 32 วัน) ซึ่งเป็นข้าวที่นำเข้าประมาณ 86.9%ของปริมาณทั้งหมด โดยสต็อกข้าวของ NFA เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ประมาณ 8.6%

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 706,410 ตัน ลดลงประมาณ 5.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 26.4% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 21 วัน) และลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ประมาณ 25%



ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 886,180 ตัน ลดลง 8.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 33.2% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 26 วัน) และลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ประมาณ 11.8%

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่า ในเดือนมกราคม-มีนาคม 2559 ที่ผ่านมานี้ ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 76,400 ตัน ลดลง 4.97% เมื่อเทียบกับปริมาณ 80,400 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 45,200 ตัน ลดลง 9.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ประกอบด้วยข้าวขาว 1,700 ตัน ข้าวหอม 40,000 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 3,500 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 59.2% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (ลดลง 4.8% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 62.2%) รองลงมาคือเวียดนามประมาณ 21,300 ตัน ลดลง 3.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (ประกอบด้วยข้าวหอม 19,700 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 1,600 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 27.9%) จีนประมาณ 4,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 6.4%) ออสเตรเลียประมาณ 2,400 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 3.1%) กัมพูชาประมาณ 800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.0%) และประเทศอื่นๆ รวม 1,600 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.1%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นนั้น ในเดือนมกราคม-มีนาคม 2559 มีปริมาณ 3,507 ตัน โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 2,951 ตัน จีนจำนวน 268 ตัน สหรัฐฯจำนวน 196 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนมีนาคม 2559 ทั้งหมดรวม 12,500 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) อีกจำนวน 13,800 ตัน

ทั้งนี้ ในปี 2558 ที่ผ่านมานี้ ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 314,800 ตัน ลดลง 1.56 % เมื่อเทียบกับปริมาณ 319,800 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 174,600 ตัน เพิ่มขึ้น 13.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ประกอบด้วยข้าวขาว 11,300 ตัน ข้าวหอม 149,800 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 13,500 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 55.5% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 15.1% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 48.2%) รองลงมาคือเวียดนามประมาณ 101,400 ตัน ลดลง 19.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (ประกอบด้วยข้าวหอม 91,600 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 9,800 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 32.2%) จีนประมาณ 20,500 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 6.5%) ออสเตรเลียประมาณ 8,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.5%) กัมพูชาประมาณ 3,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.2%)

ที่มา *ศร. ณ เมืองฮ่องกง และ Trade and Industry Department*

## จีน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2015/16 (ก.ค.-มิ.ย.) ประเทศจีนจะมีสต็อกข้าว ณ สิ้นปีประมาณ 50.61 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับจำนวน 47.64 ล้านตันในปีการตลาด 2014/15 และหากคาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2016/17 จะมีสต็อกข้าวเพิ่มขึ้นเป็น 52.91 ล้านตันเป็นจริง ก็จะทำให้รัฐบาลประสบปัญหาในการระบายข้าวจากสต็อกรัฐบาลออกมา

ทางด้านการบริโภคข้าวนั้น ในปีการตลาด 2015/16 (ก.ค.-มิ.ย.) คาดว่าจะมีประมาณ 148 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากคาดการณ์ที่ 150.3 ล้านตันเนื่องจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคข้าวไปบริโภคอาหาร

ชนิดอื่นๆ การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ และการใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ และในปีในการตลาด 2016/17 (ก.ค.-มิ.ย.) คาดว่าปริมาณบริโภคข้าวจะลดลงเหลือประมาณ 147.4 ล้านตัน

ส่วนการนำเข้าข้าวนั้น ในปีการตลาด 2015/16 (ก.ค.-มิ.ย.) คาดว่าจะมีการนำเข้าข้าวประมาณ 5 ล้านตัน ข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากจำนวน 4.7 ล้านตันในปีที่ผ่านมา เนื่องจากผู้ค้าข้าวของจีนมีการนำเข้าข้าวมากยิ่งขึ้นเพราะราคาข้าวในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน เพราะรัฐบาลมีนโยบายอุดหนุนสินค้าเกษตร จึงทำให้มีการนำเข้าข้าวจากประเทศเวียดนาม และไทยมากขึ้น ขณะที่ผู้ค้าข้าวในประเทศต่างเร่งนำเข้าข้าวคุณภาพสูงจากต่างประเทศเพราะยังไม่มั่นใจในคุณภาพข้าวในคลังของรัฐบาล และในปีการตลาด 2016/17 (ก.ค.-มิ.ย.) ก็ยังคงคาดว่าจะมีการนำเข้าข้าวประมาณ 5 ล้านตันข้าวสาร

สำหรับผลผลิตข้าวนั้น ในปีการตลาด 2015/16 (ก.ค.-มิ.ย.) คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 208.24 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่จำนวน 206.5 ล้านตัน

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

## ญี่ปุ่น

หนังสือพิมพ์ Nikkei รายงานว่า ตั้งแต่ต้นปีนี้ ข้าวที่ผลิตในปี 2015 โดยเฉพาะข้าวแบรนด์ที่ใช้ในธุรกิจ (ข้าวเพื่อใช้ในธุรกิจ หมายถึง ข้าวสำหรับใช้ในธุรกิจร้านอาหาร ปิ่นโต อาหารแช่แข็ง เป็นต้น แบรนด์ซึ่งเป็นที่นิยม เช่น “Hitomebore” “Haenuki” เป็นต้น แบรนด์ข้าวสำหรับบริโภคในครัวเรือนซึ่งเป็นที่นิยม เช่น “Koshihikari” “Akita Komachi” เป็นต้น สัดส่วนข้าวเพื่อบริโภคแบ่งเป็นสำหรับธุรกิจ 30% และสำหรับครัวเรือน 70%) มีราคาขายส่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น “Masshigura” ของจังหวัดอะโอะโมริ ซึ่งนิยมใช้ในธุรกิจร้านอาหารนั้น ปัจจุบันมีราคา 11,800 เยน (ประมาณ 3,835 บาท) ต่อ 60 กิโลกรัม ซึ่งสูงขึ้น 3% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี ข้าวแบรนด์ “Nanatsuboshi” ของจังหวัดฮอกไกโด ที่นิยมใช้ทำปิ่นโต ข้าวห่อสาหร่ายขายในร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น ก็มีราคาสูงขึ้นเช่นกัน

ปริมาณข้าวที่ผลิตได้ในปี 2015 อยู่ที่ 7.44 ล้านตัน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ต่ำกว่าเป้าหมายการผลิตที่รัฐบาลตั้งไว้ที่ 7.51 ล้านตัน สำหรับข้าวในปี 2016 นั้น วางแผนไว้ที่ 7.43 ล้านตัน ต่ำกว่าการประเมินอุปสงค์ 1.9 แสนตัน ซึ่งบริษัทค้าส่งข้าวรายใหญ่กล่าวว่า ราคาที่คงจะสูงขึ้นจากนี้ต่อไป ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ข้าวมีราคาสูงขึ้น คือ การเปลี่ยนไปผลิตข้าวเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ ซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล ทำให้ข้าวแบรนด์ราคาต่ำมีอุปทานลดลง แต่ในทางกลับกัน ความต้องการข้าวเพื่อใช้ในธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น

ในการประชุม ณ กระทรวงการเกษตร ป่าไม้และประมง เมื่อปลายเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา Mr. Kimura ประธาน National Rice and Grains Sales Mutual Aid Cooperative ชี้ว่า ราคาข้าวสำหรับธุรกิจมีราคาสูงขึ้นกว่าข้าวสำหรับครัวเรือน ช่องว่างระหว่างราคาหดตัวลง

การถดถอยของราคาข้าวเพื่อใช้ในธุรกิจส่งผลถึงข้าวแบรนด์ที่จำหน่ายให้กับครัวเรือนด้วย โดยราคาค้าส่งข้าวแบรนด์ “Akita Komachi” ของจังหวัดอะคิตะ อยู่ที่ 12,750 เยน (ประมาณ 4,144 บาท) ต่อ 60 กิโลกรัม ซึ่งสูงขึ้น 3% เมื่อเทียบกับต้นปี โดยจะส่งผลถึงราคาขายปลีกหน้าร้านด้วย ซูเปอร์มาร์เก็ต Kieo Store กล่าวว่า ข้าวแบรนด์ขายดี เช่น Koshihikari ยังคงราคาเดิมอยู่ แต่บางแบรนด์เริ่มมีราคาสูงขึ้น

[ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครโอซากา](#)

## อินเดีย

องค์การอาหารแห่งชาติ (the Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า สต็อกข้าวในคลังของรัฐบาล ณ วันที่ 1 เม.ย. 2559 มีจำนวน 26.811 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 13.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 23.61 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แฉ่ลดลง 8% เมื่อเทียบกับจำนวน 29.234 ล้านตัน ณ วันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา โดยสต็อกข้าวในปัจจุบันมากกว่าระดับสต็อกขั้นต่ำ (the buffer and strategic reserve norms) ประมาณ 97.4% (กำหนดไว้ช่วงเวลานี้ที่ 13.58 ล้านตัน)

สำหรับสต็อกพืชอาหารทั้งหมดมีจำนวนรวม 41.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับจำนวน 41.143 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลง 10% เมื่อเทียบกับจำนวน 46.233 ล้านตัน ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยเป็นสต็อกข้าวสาลีประมาณ 14.538 ล้านตัน ลดลง 16% เมื่อเทียบกับจำนวน 17.221 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลง 14% เมื่อเทียบกับจำนวน 16.865 ล้านตันในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) มีแนวโน้มการนำเข้าเพิ่มมากขึ้น โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558-5 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าวแล้วประมาณ 747,104 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 15% เมื่อเทียบกับจำนวน 648,098 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 57,197 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4% เมื่อเทียบกับจำนวน 54,923 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้าประมาณ 689,907 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 16% เมื่อเทียบกับจำนวน 593,175 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรยังคงเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558-5 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา มีการนำเข้าประมาณ 167,857 ตัน ตามด้วยฝรั่งเศสจำนวน 126,304 ตัน เนเธอร์แลนด์ 87,161 ตัน โปแลนด์ 55,8047 ตัน อิตาลี 54,525 ตัน เยอรมนี 58,724 ตัน และประเทศอื่นๆในกลุ่ม 196,726 ตัน ในปีการผลิต 2014/15 (กันยายน-สิงหาคม) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าวประมาณ 1.143 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.013 ล้านตัน ในปีการผลิต 2013/14

ทางด้านการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การส่งออกข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558-5 เมษายน 2559 มีการส่งออกประมาณ 135,740 ตัน ลดลง 16% เมื่อเทียบกับจำนวน 160,655 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 113,271 ตัน ลดลงประมาณ 18% เมื่อเทียบกับจำนวน 138,272 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกประมาณ 22,469 ตัน ลดลงประมาณ 0.38% เมื่อเทียบกับจำนวน 22,383 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุด โดยส่งออกไปแล้ว 72,024 ตัน สเปน 17,990 ตัน กรีซ 16,507 ตัน โปรตุเกส 10,114 ตัน และประเทศอื่นๆ ประมาณ 19,105 ตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก (The Iraq Trade Ministry) ประกาศเปิดประมูลจะซื้อข้าวจากสหรัฐฯ, อูรุกวัย, อาร์เจนติน่า จำนวนประมาณ 30,000 ตัน ในวันที่ 12 เม.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งมีรายงานว่าอิรักได้ตกลงซื้อข้าวจากสหรัฐฯจำนวน 90,000 ตัน ในราคา 558 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF Free Out) และข้าวจากอูรุกวัยจำนวน 60,000 ตัน ในราคา 466 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF Free Out) โดยกำหนดส่งมอบระหว่างเดือน พ.ค.-มิ.ย. นี้

ทั้งนี้ การเปิดประมูลครั้งก่อนเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2559 นั้นอิรักได้ตกลงซื้อข้าวจากอาร์เจนติน่าจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 468 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF Free Out) โดยกำหนดส่งมอบระหว่างเดือน มี.ค.-เม.ย. ซึ่งการประมูลในครั้งนั้นมีบริษัทที่เสนอข้าวจากอาร์เจนติน่าจำนวน 30,000 ตันในราคาต่ำสุดที่ 468 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f free out) และมีการเสนออีกจำนวน 60,000 ตัน ในราคา 492 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f free out) ขณะเดียวกันก็มีการเสนอข้าวสหรัฐฯจำนวน 60,000 ตัน ในราคา 561 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f free out) และเสนอจำนวน 100,000 ตัน ในราคา 573.9 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f free out) และมีการเสนอข้าวอูรุกวัยจำนวน 30,000 ตันในราคา 478 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f free out) นอกจากนี้ยังมีการเสนอข้าวจากอินเดียจำนวน 90,000 ตัน ในราคา 478 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f free out) ด้วย แม้ว่าในเงื่อนไขการประมูลจะไม่ได้ระบุแหล่งที่มาจากประเทศอินเดียก็ตาม

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนเมษายน 2559 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2558/59 (2015/16) ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 470.63 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 1.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 478.8 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2557/58 (2014/15) เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศจะลดลงโดยเฉพาะประเทศอินเดียซึ่งคาดว่าในปี 2558/59 จะมีผลผลิต 103.0 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 2.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 105.48 ล้านตันข้าวสารในปี 2557/58 ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงนั้น เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมาร์ กัมพูชา ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น บราซิล สหรัฐฯ อียิปต์ เป็นต้น ส่วนประเทศไทยว่าในปี 2558/59 จะมีผลผลิต 15.8 ล้านตันข้าวสาร ลดลงประมาณ 15.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 18.75 ล้านตันในปี 2557/58 สำหรับประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นนั้น เช่น จีน ซึ่งคาดว่าในปี 2558/59 จะมีผลผลิต 145.77 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 144.56 ล้านตันข้าวสารในปี 2557/58 ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นนั้น เช่น ศรีลังกา บังคลาเทศ เกาหลีใต้ เป็นต้น

ทางด้านการบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2558/59 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 484.08 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 482.54 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2557/58 ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2558/59 คาดว่าจะลดลง 13.0% เหลือ 90.17 ล้านตันข้าวสาร จากระดับ 103.62 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2557/58 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าจะสต็อกปลายปี 2558/59 จะลดลงเหลือประมาณ 5.2 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 48.5% จากคาดการณ์ในปี 2557/58 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 10.1 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2559 จะมีปริมาณ 41.67 ล้านตันข้าวสาร ลดลงประมาณ 2.4% เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีการค้าข้าวประมาณ 42.72 ล้านตันข้าวสาร โดย

คาดว่าประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 5.0 ล้านตัน ลดลง 2.9% จากปี 2558 ที่คาดว่านำเข้าประมาณ 5.15 ล้านตัน ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 2.5 ล้านตัน ลดลง 16.7% จากจำนวน 3.0 ล้านตันที่คาดว่านำเข้าในปี 2558 ในขณะที่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 2.0 ล้านตัน อิหร่านและซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.45 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.15 ล้านตัน เซเนกัลคาดว่าจะนำเข้า 0.99 ล้านตัน มาเลเซียคาดว่าจะนำเข้า 1.02 ล้านตัน แอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้า 1 ล้านตัน และไอวอรีโคสต์คาดว่าจะนำเข้า 0.8 ล้านตัน เป็นต้น สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2559 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ประมาณ 10.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.3% จากปี 2558 ที่ส่งออกได้ 9.78 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2559 จะส่งออกได้ 9.0 ล้านตัน ลดลง 18.5% จากปี 2558 ที่ส่งออกได้ 11.05 ล้านตัน ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 7.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.0% จากปี 2558 ที่ส่งออกได้ประมาณ 6.61 ล้านตัน ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกได้ 4.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่ส่งออกได้ 4 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.33 ล้านตัน เมียนมาร์คาดว่าจะส่งออก 1.8 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 0.9 ล้านตัน อุรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.95 ล้านตัน บราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.75 ล้านตัน และอาร์เจนติน่าคาดว่าจะส่งออก 0.48 ล้านตัน เป็นต้น

*ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)*

